

‘ซีนิคอล เวิลด์’ ศูนย์รวมความสุข...สนุกไม่รู้จบ..แห่งแรกในเขาใหญ่



เปิดประสบการณ์ใหม่กับการผจญภัยที่ให้ความสนุกสนานได้ทั้งครอบครัวแบบไม่รู้จบที่ ‘ซีนิคอล เวิลด์ เขาใหญ่’ อาณาจักรสุดธรรมชาติที่จะพาทุกคนเติมเต็มการพักผ่อนที่เข้าใจทุกไลฟ์สไตล์และทุกเพศทุกวัยไว้ในที่เดียว

ปัจจุบันเขาใหญ่ได้กลายเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัว ธุรกิจท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ในเขาใหญ่จึงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่จะดีซักแค่ไหนถ้าหากสถานที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวรวมอยู่ในที่เดียวกัน ล่าสุด ‘บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด’ ผู้พัฒนาเดอะ กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, โบทานิก้า เขาใหญ่ เปิดตัวโครงการ ‘ซีนิคอล เวิลด์’ ประกอบด้วย สวนสนุก สวนน้ำ คอนโดมิเนียม โรงแรม และ ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ รวมความสนุกแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่รักความเป็นธรรมชาติและมีความสุขบนเนื้อที่กว่า 72 ไร่ บนถนนธนบุรีศรีช้างเผือก ซึ่งรายล้อมไปด้วยธรรมชาติของขุนเขา และอากาศบริสุทธิ์ใจกลางเมืองเขาใหญ่ โดยเนรมิตให้กลายเป็น 3 โซนหลักได้แก่

Splash World สวนน้ำแห่งแรกของเขาใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดเทียบเท่าระดับโลก มาพร้อมกับเครื่องเล่นกว่า 15 ชนิด ให้สนุกกันได้ทั้งครอบครัวทั้งสระน้ำวน, สระคลื่นยักษ์ และวอเตอร์สไลด์สุดตื่นเต้น

Greenery Park Mall จุดหมายของการช้อปปิ้งแบบเอาท์ดอร์ ตกแต่งในสไตล์ย้อนยุค จำลองบรรยากาศแบบGold Rush(ยุคตื่นทอง) ในชราคามาเนโต แคลิฟอร์เนียร์ ซึ่งนอกจากจะมีร้าน ให้บรรดาขาช้อปปิ้งได้เพลิดเพลินกันแล้ว ที่นี่ยังมีร้านอาหารนานาชาติ และไวน์บาร์ คาเฟ่ให้นักชิมได้อิ่มอร่อยกันอย่างเต็มที่

Life Park at Kaoyai สวนสนุกกลางแจ้งใหม่ล่าสุดและเร้าใจที่สุดในเมืองไทย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาแล้ว บนพื้นที่กว่า 45 ไร่ อัดแน่นไปด้วยเครื่องเล่นที่มีมากกว่า 20 ชนิด กระตุ้นความตื่นเต้นให้หัวใจได้สูบฉีดอยู่ตลอดเวลา ภายใต้การดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับโลก ทุกกิจกรรมของที่นี่จึงเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่สร้างมาเพื่อมอบความสุขไม่ให้สะดุดแม้แต่วันเดียว

นายฐาติริช ศิวาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันเขาใหญ่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อากาศสดชื่น มีร้านอาหารและรีสอร์ทมากมาย เรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองของนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ เนื่องจากใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ เพียง 2 ชั่วโมง ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขาใหญ่เติบโตตามไปด้วย แต่เขาใหญ่ยังไม่มีจุดศูนย์กลางที่จะรวมความต้องการของทุกคนในครอบครัว แต่ “ซีนิคอล เวิลด์” จะเป็นจุดศูนย์กลางใหม่ของเขาใหญ่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ไม่ว่าจะวันหยุดหรือวันธรรมดาจะมาเที่ยวได้ รวมไปถึง

เป็นการเปิดเส้นทางใหม่ของนักท่องเที่ยว ที่สามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวและวิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ได้มากที่สุด

นายฐาติรัช เสริมว่า ท้ายสุดแล้วการเที่ยวที่ไหนก็คงไม่อบอุ่นเท่าท่องเที่ยวในเมืองไทย และการเที่ยวสนุกก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศในเมื่อเรายกความสนุกระดับโลกมาไว้ที่นี่แล้ว และ“ซินิคอล เวิลด์” จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่และครบครันที่สุดในเขาใหญ่ การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศ อาทิ Thai Tourism Award (รางวัลกินรี) ปี 2010 , และปี 2013 รางวัล Outstanding Performance ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการพักผ่อนที่ดึงดูดใจบรรดาท่องเที่ยวได้มากที่สุดอีกด้วย

“ซินิคอล เวิลด์” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนให้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างและยิ่งใหญ่ เดือนตุลาคมนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับ ซินิคอล เวิลด์ เขาใหญ่

สถานที่ตั้ง : กม.19.5 ถ.ชนะรัชต์ หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พื้นที่ทั้งหมด : 125,999 ตร.ม.

Splash World : 34,214 ตร.ม.

Life Park : 48,128 ตร.ม.

Greenery Park Mall : 27,250 ตร.ม.

พื้นที่ร้านค้า : 5,128 ตร.ม.

พื้นที่จอดรถ : 15,939 ตร.ม.